

**ด่วนที่สุด**  
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๖๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๕๒

เรื่อง การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ (ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ)

เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๖๖  
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๑๒๐๖๔  
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒

ตามที่ได้สืบค้น/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒) เกี่ยวกับเรื่อง  
การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ  
(ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ) มาเพื่อดำเนินการ  
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ลงมติเห็นชอบให้ปรับปรุง  
แนวทางปฏิบัติในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ตามมติ  
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ)  
ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๖ กลุ่ม ดังกล่าว จัดให้มีการลงทะเบียน  
และตรวจสอบสิทธิให้ถูกต้องว่าเป็นผู้มีรายได้ประจํารวมต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน และจัดทำ  
รายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติใช้เงินงบกลางกับสำนักงบประมาณโดยตรง โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติ  
รายละเอียดกับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

๒. สำหรับแหล่งเงินเพื่อดำเนินการช่วยเหลือค่าครองชีพ ให้ดำเนินการตามที่เสนอไว้ คือ  
๒.๑ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวนประมาณ ๔๗,๑๓๕ คน งบประมาณจำนวน  
๙๔,๒๗๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพบุคลากรภาครัฐ หากไม่เพียงพอให้เสนอ  
ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๒.๒ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (องค์การมหาชน) ทหารเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม ครู บุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรอื่นในโรงเรียนเอกชน และบุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๓. ให้นำหน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ (หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ) ต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๔๙

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)



## ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนโยบายและแผนงบประมาณ โทร. 0 2273 9361

ที่ นร 0716/ 12064

วันที่ 20 เมษายน 2552

เรื่อง การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ) A ✓

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 อนุมัติในหลักการ เรื่อง การช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ 4 ข้อ คือ

1. อนุมัติในหลักการให้กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม ประกอบด้วย บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (องค์การมหาชน) ทหารเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม กลุ่มครู บุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรอื่นในโรงเรียนเอกชน และบุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ที่มีสมควรตรวจสอบสิทธิการรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ รายละเอียด 2,000 บาท ภายใต้เงื่อนไข มีรายได้ / ค่าจ้างประจำรวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

2. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายข้างต้น จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิของผู้ที่สมควรได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้ถูกต้องว่าเป็นผู้มีรายได้ประจำรวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

3. สำหรับแหล่งเงินเพื่อดำเนินการช่วยเหลือค่าครองชีพดังกล่าว เมื่อตรวจสอบสิทธิและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามนัยข้อ 2 แล้ว เห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้

3.1 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวนประมาณ 47,135 คน งบประมาณจำนวน 94,270,000 บาท เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพบุคลากรภาครัฐ หากไม่เพียงพอให้เสนอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.2 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (องค์การมหาชน) ทหารเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม ครู บุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรอื่นในโรงเรียนเอกชน และบุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

4. เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามบัญชีข้อ 2 แล้ว เห็นสมควรที่คณะกรรมการจะกำหนดให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามบัญชีข้อ 3 ปฏิบัติตามบัญชีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐต่อไป นั้น

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม เป็นไปด้วยความรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้มีส่วนช่วยสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนในขณะนี้ สำนักงานงบประมาณจึงใคร่ขอเสนอให้คณะกรรมการมีมติเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพฯ จากที่คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการไว้เดิมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม ดังกล่าว จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิให้ถูกต้องว่าเป็นผู้มีรายได้ประจำรวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติใช้เงินงบกลาง กับสำนักงานงบประมาณโดยตรง โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติรายละเอียดกับคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

2. สำหรับแหล่งเงินเพื่อดำเนินการช่วยเหลือค่าครองชีพ เห็นสมควรให้ดำเนินการตามที่เสนอไว้ คือ

2.1 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวนประมาณ 47,135 คน งบประมาณจำนวน 94,270,000 บาท เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพบุคลากรภาครัฐ หากไม่เพียงพอให้เสนอใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

2.2 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ (องค์การมหาชน) ทหารเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม ครู บุคลากรด้านการศึกษาและบุคลากรอื่นในโรงเรียนเอกชน และบุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ เห็นสมควรให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. ให้หน่วยงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ตามนัยมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยคำริขอได้โปรดอนุมัติเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายบัณฑิต สุภัทวณิช)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ